



ประกาศกรมการค้าภายใน
เรื่อง เงื่อนไขการรับซื้อผลปาล์มและการชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการ มาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ลงวันที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบไว้ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีดำเนินการมาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุล
น้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบ แบ่งเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๘๕ ของมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อขายตามสัญญา
ให้แก่ผู้จำหน่าย งวดที่ ๒ กฟผ. ชำระเงินส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๕ ให้แก่ผู้จำหน่าย ทั้งนี้ กรณีผู้จำหน่าย
รับซื้อผลปาล์มน้ำมันและส่งออกสารหลักฐานเกินกว่ากำหนด ๖๐ วัน กฟผ. จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ
๐.๑ ต่อวัน ของวงเงินงวดที่ ๒ โดยวงเงินค่าปรับรวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินมูลค่า
น้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อขายตามสัญญา ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเกิดความชัดเจนในการคำนวณค่าปรับ
กรณีผู้จำหน่ายรับซื้อผลปาล์มน้ำมันและส่งออกสารหลักฐานเกินกว่า ๖๐ วัน กรมการค้าภายใน
จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบ แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้

๑.๑ งวดที่ ๑ กฟผ. ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อขาย
ตามสัญญาให้แก่ผู้จำหน่าย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้รับการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบและเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน กรณีตามสัญญาซื้อขายกำหนดให้ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบมากกว่า
๑ ครั้ง ให้ กฟผ. ชำระเงินจำนวนร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบในแต่ละครั้ง

๑.๒ งวดที่ ๒ กฟผ. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๑๐ ให้แก่ผู้จำหน่าย เมื่อผู้จำหน่าย
ได้ส่งเอกสารหลักฐานแสดงการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่จำหน่าย และ กฟผ. ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากกรมการค้าภายในแล้ว ทั้งนี้ กรณีผู้จำหน่ายรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
ไม่ครบและส่งออกสารหลักฐานไม่ครบตามจำนวนภายในกำหนด ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบ
กฟผ. จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวันของมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบของวงเงินงวดที่ ๒ โดยคำนวณ
ค่าปรับตามสัดส่วนการรับซื้อผลปาล์มที่หลักฐานไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ วงเงินรวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐
ของมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อขายตามสัญญา

๒. ให้ผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. รับซื้อผลปาล์มในปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่จำหน่าย ทั้งนี้ การรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรแต่ละรายต้องไม่เกินปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดในระยะเวลาหกเดือน หรือร้อยละ ๕๐ ของผลผลิตที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร

๓. บรรดาหลักเกณฑ์อื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิชัย โภชนกิจ)
อธิบดีกรมการค้าภายใน